



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
25 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## กัญชาและกระท่อม

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.พ.ร.บ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., ไทยโพสต์, บางกอกทูเดย์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก.)

- นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณากระท่อมของนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ถูกลดโทษจากจำคุก 1 ปี 6 เดือน เหลือจำคุก 6 เดือน 10 วัน พร้อมปรับ 100,000 บาท เรื่อง ปัญหาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เรื่อง ปัญหาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... โดยนายอนุทิน ชี้แจงว่า รัฐบาลมีนโยบายกัญชาเสรีจริง แบบเสรีมีการควบคุม คั้นกัญชาให้ประชาชนใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การเสริมสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ มี กม.กำกับ มีกลไกดำเนินการรัดกุม ไม่เกิดผลกระทบต่อสังคม และสามารถควบคุมได้ ไม่ต่างจากเหล้าบุหรี่ ส่วนแนวทางป้องกันผลกระทบจากการใช้กัญชาในกลุ่มเปราะบางนั้น การมีร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง จะควบคุมการใช้กัญชาได้อย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดปัญหาต่อสังคม รวมถึงยังมี กม.ระดับรองอย่างประกาศ สธ. ห้ามสูบ ห้ามจำหน่ายให้เด็ก การคุมเข้มการใช้ช่อดอก ฝ้ายกัญชามีโทษทั้งจำคุกและปรับ ยืนยันตั้งแต่ดำเนินการนโยบายให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยังไม่มีปัญหาใดที่ควบคุมไม่ได้ ส่วนคนที่แอบขายแอบสูบ คือจงใจทำผิด กม.ต้องถูกดำเนินคดี

#### 2.ประกาศคุมช่อดอกกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผจก.,news1live, ch7)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมจะชี้แจงกับผู้ประกอบการอีกครั้ง ทำหนังสือแจ้งเงื่อนไขระเบียบตามการประกาศ สธ. เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ฉบับที่ 2 ให้ทราบโดยทั่วกัน และอีก 2-3 สัปดาห์ จะลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการรายต่างๆ เพื่อความมีผู้กระทำความผิดในข้อหาที่ขออนุญาตหรือไม่ นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือห้ามจำหน่ายให้เด็ก สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร นักเรียน นักศึกษา ห้ามสูบในร้านที่จำหน่าย ห้ามขายผ่านเครื่องอัตโนมัติ รวมถึงระบบออนไลน์ห้ามโฆษณาขายทุกรูปแบบ และห้ามกระทำในพื้นที่ที่กำหนด เช่น วัด สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก ต้องขออนุญาตทั้งหมด พร้อมทำรายงานและตรวจสอบผู้ซื้อด้วย ย้ำห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.)

- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก คกก.สื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ สธ. โพสต์ถึงความคืบหน้าในเรื่องกัญชา ยืนยันว่าจะไม่กลับไปเป็นยาเสพติดอีก ตลอดจนรับทราบและมีท่าทีสนับสนุนประกาศ สธ.ในการให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมฉบับใหม่ ชัยชนะครั้งที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนมีส่วนทำให้บรรลุมติของรัฐสภาได้จนถึงวันนี้ และขอขอบคุณรัฐบาล และ คกก.ป.ป.ส. ที่ได้ฟังเสียงทักท้วงจากประชาชนที่ไม่เห็นด้วยที่จะนำกัญชาเป็นยาเสพติดอีก และเรียกร้องให้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมกัญชาให้ได้อย่างเหมาะสมแทน การเดินทางของกัญชาเพื่อการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ ยังเหลืออีกครึ่งทาง คือ จะต้องมีการออกกฎหมายมาควบคุมการใช้กัญชาอย่างเหมาะสม ไม่ใช่การคว่ำกฎหมายทิ้ง

#### 3.ตลาดกัญชง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, สยามรัฐ, มติชน)

- นายยิ่งยศ จารุบุษปายน ผู้บริหาร บ.ไทยลิฟท์ บริษัทลงทุนธุรกิจกัญชง กัญชา กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศโซนิยุโรปเริ่มเปิดกว้างเรื่องกัญชงทั้งการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ในสหรัฐฯ หรือแคนาดา ผลตอบรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัด CBD จากกัญชงดีมาก ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีการควบคุมอย่างชัดเจนจากหน่วยงานโดยตรง มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลวิจัยเกี่ยวกับสารสกัด CBD ให้ประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไทยลิฟท์ได้ดำเนินการปลูกกัญชงและสร้างโรงงานกัญชงที่ จ.นครนายก คาดแล้วเสร็จภายในปลายเดือน พ.ย.65 ได้เข้าไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้น ทุกภาคส่วนเข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือ




## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. สธ. ขยายบริการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, 77kaoded, soudhitalk, isaranews, thebangkokinsight)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า หลายพื้นที่อากาศเริ่มหนาวส่งผลต่อการแพร่เชื้อโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโควิด 19 สายพันธุ์ BA.2.75 ที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยสูงขึ้น แต่ยาด้านไวรัสที่มีอยู่รักษาได้และวัคซีนสามารถยับยั้ง BA.2.75 ได้ ปลัด สธ. ได้สั่งการให้ รพ.ต่าง ๆ ในสังกัด สป.สธ. และกรมการแพทย์ขยายวันให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน รวมทั้งสถาบันบำราศนราดูรที่เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป</p> <p><b>2. ติดโควิดเสียชีวิตในที่พัก</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, สยามรัฐ, newtv, mcot, news1live, soudhitalk, pptvhd36, mcot, 77kaoded, isaranews, workpointtoday)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีชายอายุ 38 ปี ติดโควิดนอนเสียชีวิตในคอนโดฯ แห่งหนึ่งย่านวังทองหลาง เมื่อ 23 พ.ย.ว่า การสอบสวนโรคเบื้องต้นโดย สปค. และสำนักอนามัยกรุงเทพฯ พบว่า ชายคนดังกล่าวได้รับวัคซีน 3 เข็ม รับประทานสุดท้ายเดือน ม.ค.2565 นานกว่า 10 เดือน ขณะนี้รอผลการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตจากสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ ขอความร่วมมือโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง หากได้รับวัคซีนครบแล้ว เข็มล่าสุดนานเกิน 4 เดือนขึ้นไป ขอให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอจะสามารถป้องกันการป่วยหนักลดโอกาสเสียชีวิตได้</p> <p>- ชุดปฏิบัติการพิเศษ (โควิด 19) มูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมร้อยเวร สน.ประเวศ รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่งกลางซอยอ่อนนุช 66 แขวง-เขตประเวศ กทม. เดินทางไปชันสูตรพลิกศพชายอายุ 83 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ตรวจ ATK พบสองขีด สอบสวนลูกสาวทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ทราบว่าตัวลูกสาวติดโควิดมาจากที่ทำงานพักรักษาตัวอยู่ในบ้านต่อมาพ่อป่วยโควิดได้ 3 วันก็เสียชีวิตคาเตียง</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> facebook</p> <p>- เพจ สรยุทธ สุทัศนจินดา กรรมการข่าว โพสต์ภาพ และข้อความว่า กู้ภัยร่วมกตัญญู รับแจ้งชายวัย 60 ปี เสียชีวิตภายในบ้านพัก สาทร 11 แยก 3 ไม่ทราบสาเหตุ ตรวจ ATK ติดโควิด</p> <p><b>3. ฉีดวัคซีน</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, nationtv, thestandard, workpointtoday)</p> <p>- ศ.นพ.พย ภู่วรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า สายพันธุ์ไวรัสโควิดเปลี่ยนแปลงพัฒนามาตลอด ความรุนแรงของโรคลดน้อยลง เกิดจากภูมิคุ้มกันจากวัคซีนหรือการติดเชื้อ ร่างกายของคนทั้งหมดรู้จักเชื้อไวรัสตัวนี้ และเมื่อติดเชื้อ ทำให้อาการลดลง ยกเว้นผู้ที่มีร่างกายเปราะบาง แต่สิ่งที่ป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดคือ การฉีดวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม และใครได้รับเข็มสุดท้าย หรือติดเชื้อมาแล้วเกิน 6 เดือน อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นอย่างยิ่ง หรือใครคิดว่าเสี่ยงติดโรคน่าจะควรได้รับวัคซีนป้องกัน</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ อสม. ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มี อสม. ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว จำนวน 750,907 คน และ เข็มที่ 4 แล้วจำนวน 152,075 คน ย้ำ อสม. จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชน</p> <p><b>4. ยืนยัน ATK ยังแม่นยำ</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ pptvhd36)</p> <p>- จากกรณีที่มีกระแสว่า ATK ในปัจจุบันไม่สามารถตรวจหาเชื้อโควิดกลายพันธุ์ได้ ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันว่า ชุดตรวจ ATK ส่วนใหญ่ยังสามารถตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 กลายพันธุ์ได้ เนื่องจากสิ่งที่ชุดทดสอบตรวจจับจากเชื้อมักมีเป้าหมายเป็น "โปรตีน N" ซึ่งมีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์ต่ำกว่าโปรตีน S</p> <p><b>5. ประเด็นฉีดวัคซีนให้เด็ก</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, soudhitalk)</p> <p>- นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงกรณี อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกมาตอบได้ว่า อัตราการเสียชีวิตส่วนเกิน หรือ Excess death ในไทยมีหลายเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบบริการสุขภาพในระยะวิกฤตโควิด 19 การจำกัดการเดินทาง และความล่าช้าในการเข้ารับการรักษาเมื่อเจ็บป่วย แต่ไม่พบหลักฐานที่แสดงว่าเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้ ทำนอการศึกษาในประเทศไทย พบว่า ในเด็กที่ได้รับ mRNA เข็มสองมีอัตราการเป็นหัวใจอักเสบ 1 ใน 43 ซึ่งหัวใจอักเสบที่ทำให้เสียชีวิตได้ แต่ไม่พุดถึงปัญหาจากมะเร็ง ที่มีการวิจัยอธิบายกลไกที่ mRNA ไปมีผลต่อการเกิดมะเร็ง หรือ การที่ mRNA มีผลต่อภูมิคุ้มกันจนทำให้ติดเชื้อรุนแรง วัณโรคกำเริบหรือเป็นภูมิแพ้ ผื่นคัน ฯลฯ และที่บอกว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพในการลดการเสียชีวิตถึงหลายแสนราย รบกวมนาวีซี “คำนวณ” ตัวเลขดังกล่าวมาให้ดูด้วย เพราะการ “คิดเลข” แบบนี้ขึ้นอยู่กับ “ข้อสรุป” หรือ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ใช้ ถ้าเงื่อนไขผิด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผลก็เชื่อถือไม่ได้ ที่สำคัญ ทำไม่ให้ความสำคัญกับผลจากการรักษาที่ดีขึ้น จากการศึกษาที่เชื่อถือความรุนแรงลง หรือจากการที่คนส่วนใหญ่ติดเชื่อจนมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ทำไม่จริงจังแยกความดีความชอบให้กับบริษัทฯ เท่านั้น สุดท้าย ขอตั้งคำถามว่า ทำไม่ยังเชียร์ให้เด็ก ๆ ไปรับวัคซีนอยู่ ท่านบอกว่าเด็กเป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งที่เด็กไทยกลุ่มอายุน้อยกว่า 10 ปี เสียชีวิตจากโควิดต่ำ เพียง 13 รายในประชากรล้านคน และเด็กที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีโรคอื่นร่วม ไม่ใช่เด็กปกติที่แข็งแรง ดังนั้นทำไมต้องฉีดเด็กปกติด้วย</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p><b>ปัญหาความรุนแรง - อารูฮิน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า สังคมไทยกำลังประสบกับปัญหาความรุนแรงในหลายมิติ รวมถึงความรุนแรงในสถานศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนการฆ่าตัวตาย และยังมีความรุนแรงที่ไม่ค่อยปรากฏต่อสาธารณชนที่ซ่อนเร้นอยู่ในสังคม โดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา และความรุนแรงในครอบครัว โดยเด็กไทยถูกรังแกในโรงเรียนเป็นอันดับที่ 2 ของโลก พบเด็กตกเป็นเหยื่อเฉลี่ย 6 แสนคนต่อปี หรือจากสถิติการฆ่าตัวตายของประเทศต่างๆ ทั่วโลกในปี 2562 พบประเทศไทยอยู่ในอันดับ 32 มีอัตราการฆ่าตัวตาย 14.4 คน ต่อประชากรแสนคน ทั้งนี้ ที่ประชุมคกก.สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 6/2565 รับทราบแนวทางการพัฒนาโยบายสาธารณะ เรื่อง การป้องกันและลดปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย โดยเฉพาะความรุนแรงจากอารูฮินและอื่นๆ และมอบให้ สช. ขวนเครือข่ายใช้กระบวนการจัดสมัยชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสมัยชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมีข้อเสนอเบื้องต้นเป็นแนวทางในการลดความรุนแรงของสังคมไทย</p>	
<p><b>ตั้งศูนย์วิจัยรักษามะเร็งในไทย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์)</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย ก.สาธารณสุขอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมมือกับ รพ.ศูนย์มะเร็งแห่งชาติ ภายใต้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ญี่ปุ่น (National Cancer Institute, Japan) เพื่อดำเนิน 2 โครงการวิจัยด้านมะเร็งในประเทศไทย ได้แก่ Asian Cancer Trials Network (ATLAS) ที่เป็นโครงการพัฒนายา และเวชศาสตร์จีโนม (Genomic Medicine) และโครงการ Decentralized Clinical Trials (DCT) ซึ่งศึกษาวิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งผ่านระบบ Telemedicine โดยได้เลือกให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการดำเนินการวิจัย และจะเป็นฐานการผลิตยารักษามะเร็งที่ได้จากการวิจัย เพื่อกระจายไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชียต่อไป</p>	
<p><b>มหกรรมรวมพลังคน พชอ. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับพื้นที่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., บ้านเมือง, สยามรัฐ, แนวหน้า, ทวีช่อง NBT, thailandplus, thaigov, bangkok-today)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดงานมหกรรม “พลังคน พชอ. ครั้งที่ 2 ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทั่วประเทศ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.) ในพื้นที่ กทม. ซึ่ง สธ. มท. และหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมบูรณาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปี ภายใต้แนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม “คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน” โดยมีคณะกรรมการ พชอ. และคณะกรรมการ พชช. ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนดูแลตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ นำไปขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศทั้ง 878 อำเภอ และ 50 เขตในกทม. เป็นชุมชนสุขภาวะ เมืองสุขภาพดี สังคมเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามบริบทของพื้นที่</p>	
<p><b>เตือนใช้เลือดออกระบาด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น</p> <p>-กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ โดยระบุว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-9 พ.ย. 2565 มีรายงานผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ 34,257 ราย เสียชีวิต 24 ราย กลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุด คือ 5-14 ปี รองลงมา 45-54 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ ขอแนะนำปชช.ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด รวมถึงขอให้สังเกตอาการของตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ใช้นานเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นที่ผิวหนังตามแขน ขา ข้อพับ ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม และไม่ซื้อยากินเอง</p>	
<p><b>บุกตรวจหมอกระเป่าเดินสายฉีดหน้าทั่วสมุทรสงคราม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, สำนักข่าวไทย, innnews, acnews, hfocus, ch3plus, sondhitalk, ejan, mcot, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้รับเบาะแสว่ามีหมอกระเป่าเดินสายให้บริการฉีดสารเสริมความงาม อาทิ ฟิเลอร์ โบท็อกซ์ ฯลฯ ให้แก่ประชาชนหลายพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม อีกทั้งโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับบริการ โดยไม่ยำเกรงกฎหมาย จึงสั่งการพนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 กรม สบส. ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ. และ สสจ.สมุทรสงคราม อย.สืบหาข้อเท็จจริง และติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินการตาม</p>	

